

“กทพ.” ไฟเขียวออกใบอนุญาต โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ “มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ)” หลังชะลอการพิจารณาอนุญาต และใช้เวลาเกือบ 3 เดือน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง เผยสั่งการให้สำนักงาน กทพ. เพิ่มมาตรการในการกำกับดูแล ระบุในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต เพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นางสาวณัฐพร อมรโฆสิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กทพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กทพ.) เปิดเผยว่า กทพ. มีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ให้แก่บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 32,500.00 กิโลวัตต์แอมแปร์ (kVA) หรือ 26,000 เมกะวัตต์ (MW) ผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล (กากอ้อย ใบอ้อย และชิ้นไม้สับ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ พร้อมกำหนดมาตรการในกำกับดูแลเพิ่มเติม นอกเหนือจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน EIA

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมข้อร้องเรียนและประเด็นผลกระทบที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วน โดยระบุไว้ในเงื่อนไขเฉพาะใน

ไฟเขียว‘มิตรผล อำนาจเจริญ’ เดินหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ



น.ก.อ. ออมรโฆสิต

ท้ายใบอนุญาต กทพ. ยังได้รับทราบมาตรการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อวิตกกังวลของประชาชนเพิ่มเติมตามที่ตัวแทนกลุ่มบริษัทมิตรผลได้แสดงเจตจำนงยืนยันที่จะจัดทำมาตรการดังกล่าว เพื่อเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการดูแลผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งหากพบว่าฝ่าฝืนหรือไม่มีการปฏิบัติ และเกิดมลพิษและผลกระทบสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดให้หยุดการผลิตได้ทันที

“การดำเนินงานของ กทพ. ตั้งอยู่

บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในบริหารจัดการ และเคารพสิทธิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่บัญญัติไว้” นางสาวณัฐพร กล่าว

ก่อนหน้านี้ ในการประชุม กทพ. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กทพ. ได้มีมติชะลอการพิจารณาออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้า การอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด เพื่อให้ กทพ. ได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ซึ่งข้อสรุปประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนข้อกังวลใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อไปสู่การกำหนดเงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการพลังงานหรือกำหนดเป็นมาตรการลด

ผลกระทบตามกฎหมายต่างๆ

โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นำโดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. พร้อมคณะผู้แทนสำนักงาน กกพ. ได้ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประชุมร่วมกับนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และกลุ่ม ผู้คัดค้านโครงการ ประกอบด้วย กลุ่ม อนุรักษ์ลำน้ำเซบายและกลุ่มเครือข่าย อนุรักษ์ลำน้ำเซบาย เพื่อดู ล้างรถ เก็บ ข้อมูล และรับฟังข้อเท็จจริงของโครงการ ได้แก่ จุดผิวน้ำจากลำน้ำเซบาย สภาพ ทั่วไปของพื้นที่โครงการ และการกั้นพื้นที่ สาธารณะ (ลำห้วยน้อย) ออกจากพื้นที่ โครงการ รวมทั้งได้เจรจากับกลุ่มผู้สนับสนุน และผู้คัดค้านโครงการ ซึ่งในการลงพื้นที่ ในครั้งนั้นได้ ขอสรุปประเด็นที่ได้จากกลุ่ม ผู้คัดค้าน มาพิจารณากำหนดมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามรายงาน EIA โครงการโรง ไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทเพื่อนำมาพิจารณา ใช้ปฏิบัติในช่วงก่อนก่อสร้างและตลอด ช่วงก่อสร้าง ตลอดจนถึงช่วงดำเนินการ

ทั้งนี้ ตามที่ กกพ. ได้มีมติอนุญาตใบ อนุญาตจำนวน 5 ประเภทแล้ว ได้แก่ ใบ อนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ใบอนุญาต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (รง.4)